
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
BOI FAIR 2011 / 80 
วันที่  24  มกราคม 2555 

 
“ซีอีโอ ฟอรั่ม” ประสบความสําเร็จงดงาม 

นักลงทุนไทย-เทศ แหรวมงาน ตอกย้ําศักยภาพเมืองไทย 
 

ปดฉากลงอยางสวยงาม สําหรับ การจัดประชุมสุดยอดผูนําภาคธุรกิจ หรือ “ซีอีโอ ฟอรั่ม”    
โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (บีโอไอ) รวมกับ สํานักงาน
สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โชวศักยภาพดึงดูดนักลงทุนชาวไทย และตางชาติ 
รวมงานคับค่ัง โดยมีแมเหล็กของงาน “โทนี่ แบลร อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ– เลขาอังถัด – เลขาฯ 
อาเซียน” พรอมเปดเวทีให 3 ซีอีโอบริษัทชั้นนํามารวมแลกเปลี่ยนความเห็น ชวยสรางภาพลักษณ และ
ความเชื่อมั่นประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน  
 

สําหรับ “การจัดงานประชมุสุดยอดผูนาํภาคธรุกิจ หรือ CEO  Forum” จัดขึ้นโดย สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ (บีโอไอ) รวมกับสํานักงานสงเสรมิการจัดประชมุและนทิรรศการ (สสปน.) มี

วัตถุประสงคเพื่อเปนการแสดงศักยภาพทางธุรกจิของไทย และเสริมภาพลักษณ และความเชื่อมั่นของชาวไทย

และชาวตางชาติ ในดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทนุ โดยงานดังกลาวไดเชิญผูบริหารระดับสูง (CEO) 
จากบรษิทัชั้นนําของโลกมาพบ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ กับผูนาํภาครัฐและเอกชนของไทยเกี่ยวกับ

บรรยากาศ และการลงทุนในประเทศไทยภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงรับฟงแนวนโยบายเศรษฐกิจ

ลาสุดของประเทศไทย 
  โดยการประชุมฯ ดังกลาว ไดรับความสนใจจากบริษทัชั้นนํา และนักลงทนุจากทั้งไทยและตางประเทศ   

ที่เขารวมการประชุมไมตํ่ากวา 500 คน โดยไฮไลทของการจัดงานครัง้นี้  กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรับเกียรติจาก 

“นายโทนี ่แบลร” อดีตนายกรัฐมนตรอัีงกฤษ ใหเกียรติมารวมปาฐกถาพิเศษ พรอมดวยนายแพทยวรรณรตัน 

ชาญนุกลู รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย         

นายกิตติรัตน ณ ระนอง พูดดวยเรื่องทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (Thailand’s  Economic 

Growth  Roadmap)  กลาวย้ําถึงนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนจากตางประเทศ รวมถึงมาตรการฟนฟ ู

ทางการเงนิภาษี  และ ดร.วีรพงษ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อฟนฟูและสรางอนาคต

ประเทศ (กยอ.) ระบุถึงแนวทาง มาตรการการฟนฟูและทิศทางในอนาคตของประเทศไทย ในเรื่องการหาเงินทุน

เพื่อนาํมาใชในการพัฒนาระบบบริหารจดัการน้ํา รวมถึงการพัฒนาระบบราง และการลงทุนในโครงสรางพืน้ฐาน   
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นอกจากนี ้ ยงัมี นายศภุชัย พาณิชภกัด์ิ เลขาอังคถัด รวมเปนองคปาถกฐาในเรื่องการลงทนุจาก

ตางประเทศเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและโอกาสของประเทศไทย  โดยภาพรวมของการลงทนุจากตางประเทศที่

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในตลอดระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา รวมถึงแนวโนม และความทาทายทางดาน

เศรษฐกิจทีก่ําลังจะเกิดขึน้ในอนาคต มองวาตัวเลขการลงทนุจากตางประเทศ (FDI)  จะขยาย 1.5-1.6 %  โดย
ธุรกิจ 5 ดานทีเ่ปนอนาคตของประเทศไทย คือ ดานความมัน่คงทางดานอาหารที่เปนปญหาถาวรของโลก        แต

จะตองเพิม่ผลผลิตใหเพียงพอและเนนการสรางมูลคาเพิม่ ธุรกจิสีเขียวเพื่อลดมลภาวะและดูแลสิ่งแวดลอม 

พลังงานทดแทน ความปลอดภัยดานสุขอนามยั และการทองเทีย่วที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึง่สอดรับกับในสวน

ของ นายสุรนิทร พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ตอกย้ําในเรื่อง การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนให

เปนตลาดหนึง่เดียว และสิง่ที่ประเทศไทยตองใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้น  นอกจากนี ้ การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจนัน้ตองไมพึ่งพาเพยีงเศรษฐกจิในประเทศเทานั้น แตตองออกไปแสวงหาโอกาสในตางประเทศดวย 

บริษัทไทยจงึจาํเปนตองออกไปลงทุนในตางประเทศดวย  ปดทายในชวงการประชมุชวงเชา นายอรรคพล   สรสุ

ชาติ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)  แสดงความภาคภูมิใจ

และนําเสนอความพรอมและศักยภาพของประเทศไทยในการเสนอตัวเปนเจาภาพจดังานเอกซโปที่จะเกิดขึ้นในป 

2020  
จากนั้นเปดเวที 3 ซีอีโอ จากบริษทัชัน้นาํ รวมการแลกเปลี่ยนทศันะและประสบการณ วาดวยเรื่อง       

กลยุทธสูความยั่งยืนเพื่อองคกรในโลกที่กาํลังเปลีย่นแปลง โดยม ี ดร.ณรงคชยั อัครเศรณ ี กรรมการสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูดําเนนิรายการ และเปดในประเด็นดังกลาว โดย         

นายกานต ตระกูลฮุน ประธานและซีอีโอ เครือซีเมนตไทย (เอสซจี)ี บอกวา แนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยัง่ยืน

นั้นเปนคําตอบหรือหัวใจสาํคัญในการรอดพนจากจากวิกฤติตางๆที่ไมคาดคิดไมวาจะเปนวิกฤตการณการเงนิ

ที่มาจากสหรฐัในป 2550-2551 หรือปญหาการเมืองระหวางประเทศ และเอสซีจเีองตั้งเปาชัดเจนวาจะเปนผูนํา

ธุรกิจอาเซยีนภายในป 2558 และเชื่อวาตอไปในอาเซียนจะถงึยุค Great ASEAN ซึ่งการจะเดินไปสูจุดนั้น เอสซีจ ี

ใชแนวทางความยัง่ยนื โดยเนนการใชทรัพยากรอยางรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน ในปจจุบัน 

บริษัทไดลงทนุดานวิจยั และพัฒนา (R&D)  มากถงึ 2 พันลานบาท  

ดาน นายโยชิฮิสะ ไคนุมะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มนิิแบ จํากัด ประเทศญี่ปุน กลาววา คาเงนิ

เยนที่แข็งขึ้นมากจาก 120 เยนตอดอลลาร อยูที่ 76 เยน เปนเรื่องที่เลวรายมากตอบริษทัสงออกอยางมนิิแบ 

รวมถึงปญหาภัยพิบัติที่สะทอนใหเห็นวา กาํลังอยูในความแปรปรวนที่มาก และหนักขึ้น นายไคนูมะเหน็พอง

ตองกันวาความยั่งยืนมีสวนสําคัญ โดยมนิิแบใชหลัก 5+3 ในการทาํธุรกิจอยางยัง่ยืน 1.เปนบริษัทที่ทกุคนภมูิใจ

ไดทํางาน 2.หารายไดและรักษาคานิยมของบริษัท 3. ตอบรับความคาดหวงัของผูถอืหุน 4 เนนความยัง่ยนืเพื่อ 
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ประชาคมรอบขาง และ 5. สรางคุณูปการใหแกประชาคมโลก และ นายแพท ดอวสัน ประธานภูมิภาคเอเชีย- 

แปซิฟก บริษทั ดาว   เคมีคอล จํากัด ประเทศไทย กลาวา ความแปรปรวนในโลกมีทุกรูปแบบ และความผนัผวนก็

เชื่อมโยงกนัทัง้หมด ดาวเคมีคอลก็ใหความสาํคัญกับความยัง่ยนืเชนกนั บริษทัจึงตองเดินตามแนวทางและ

รวมมือกับบริษัทอื่นๆ แมแตคูแขง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลก มุงพัฒนาคนใหตระหนักในเรื่องนี้  

 
และสุดทายของกระประชุมฯ มร.จอหน เอฟ คอยน ประธานและซีอีโอ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูผลิตฮารดดิสกไดรฟอันดับหนึง่ของโลก มาเลาถึงแผนและการฟนฟูโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมตางๆ ในเมืองไทย หลังประสบภาวะวิกฤติน้ําทวมที่ผานมา และปดฉากการประชมุฯ โดย ดร.อรรช

กา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กลาวขอบคุณผูรวมงานประชุมฯ และขอให

เชื่อมั่นในศักยภาพของเมืองไทย พรอมระบุอีกวา บีโอไอจะขยายเวลาจัดงานบีโอไอแฟร เพิม่อีก 2 วัน จากเดิม

วันที่ 20 ม.ค.เปนวนัที ่22 ม.ค.นี ้

 
อยางไรก็ตาม การจัดประชุมสุดยอดผูนําภาคธุรกิจ ซีอีโอ ฟอร่ัม ภายในงานบีโอไอ 2011   โดยภาพรวม

ของการจัดงานครั้งนี ้ เปนภาพแหงความสําเร็จ   เนื่องจากมีผูบริหารจากบริษทัชั้นนําทั้งไทยและตางประเทศ เขา

มารวมประชมุตลอดงาน  พรอมเปดประสบการณรวมกัน ซึง่เปนการแสดงใหเหน็ถงึศักยภาพทางอุตสาหกรรม

ของประเทศ และความเชื่อมัน่ของนกัลงทนุตางชาติหลงัอุทกภัยที่ผานมา 
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